



การสัมมนาระดมความคิดเห็น  
เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ครั้งที่ ๑  
ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมปรีณซ์บอลรูม ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

๑ หลักการและเหตุผล

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เป็นกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การพัฒนา นโยบาย แผน และแผนงาน โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการวางแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง SEA ได้ถูกเล็งเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นในการเริ่มลงมือปฏิบัติ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ SEA โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นฝ่ายเลขานุการในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้มีการพัฒนาจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) และมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม เพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน SEA ภายในประเทศไทยให้เป็นอย่างรูปธรรมและชัดเจน

พร้อมทั้งได้มีการผนวกการขับเคลื่อน SEA เข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผนวกเข้าตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของการผลักดันให้เกิดระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ขั้นตอนของการกำหนดนโยบาย แผน และแผนงานระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับและการบริหารจัดการมลพิษของพื้นที่ จนเริ่มเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ซึ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และปัจจุบันได้มีการผลักดันและผนวกเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งเน้นในการผลักดันให้ SEA เป็นเครื่องมือนำเสนอทางเลือกในการตัดสินใจในระดับนโยบาย แผน และแผนงานที่เหมาะสม รวมทั้งผลักดันการนำแนวทาง SEA ให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้

ดังนั้น สศช. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการ

ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ เข้าใจ ในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และการจัดทำแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป

## ๒ วัตถุประสงค์ของการประชุม

- ๑) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA และเผยแพร่ความสำคัญของ SEA ให้กับประชาชนทั่วไป และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- ๒) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและจัดทำ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศไทย

## ๓ กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานที่จัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์โดยเฉพาะ กลุ่มหน่วยงานราชการ ประกอบด้วยหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, Program) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ บริษัทที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน จำนวน ๒๐๐ คน

## ๔ รูปแบบ

ช่วงที่ ๑ : การนำเสนอ การขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย และโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

ช่วงที่ ๒ : การเสวนา ความสำคัญของ SEA ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ช่วงที่ ๓ : ช่วงรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนา SEA ในประเทศไทย

## ๕ วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม

การสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ครั้งที่ ๑ กำหนดวันจัดในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปรีณซ์บอลรูม ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

## ๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการประชุมและแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้เข้าร่วมได้ให้ข้อมูลไว้ มาปรับปรุงโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ข้อเสนอการจัดทำ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในการนำไปปฏิบัติ รวมถึงนำประเด็นสาระและข่าวสารสำคัญ (Key messages) ไปประกอบการจัดทำคู่มือ SEA ฉบับประชาชนต่อไป

## ๗ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



การสัมมนาระดมความคิดเห็น

เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ครั้งที่ ๑

ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมปรีณซ์บอลรูม ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

- 
- ๐๘.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
- ๐๘.๐๐ - ๐๘.๑๐ น. เปิดการประชุม  
โดย **ดร. ปัทมา เขียววิศิษฐ์สกุล**  
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช.
- ๐๘.๑๐ - ๐๘.๓๐ น. การขับเคลื่อน SEA ในช่วงที่ผ่านมา  
โดย **นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา**  
ประธานคณะกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
และกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น. แนวทางการพัฒนา SEA ของประเทศไทย  
โดย **นางชุลีพร บุญยมาลิก**  
ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช.
- ๐๘.๕๐ - ๑๐.๑๕ น. โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
โดย **ดร. วิเทศ ศรีเนตร**  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

เสวนา เรื่อง ความสำคัญของ SEA ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดย **นายประดับ กลัดเข็มเพชร**

ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

**รศ. ดร. สุทิน อยู่สุข**

ประธานคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
และคณะกรรมการจัดทำคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

**นายภาควง วิธานติวัฒน์**

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง  
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

**นางหงษ์ศรี เจริญวราวุฒิ\***

ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียง  
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการโดย **ดร.ไชยยศ บุญญากิจ**

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (รายสาขา)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

รับฟังความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน SEA และโครงการขับเคลื่อนการประเมิน  
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ \* อยู่ระหว่างการยืนยัน